



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 10 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,926 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,277,476 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,612 ราย รักษาหายสะสม 2,197,479 ราย ยังรักษาอยู่ 58,159 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย เสียชีวิตสะสม 21,838 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 307,699,989 (+1,856,698) ราย เสียชีวิต 5,505,565 (+3,464) ราย รักษาหาย 259,490,043 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ไชปรัส ค้นพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ "เดลต้าครอน" ติดเชื้อแล้ว 25 ราย ญี่ปุ่น กรุงโตเกียวสถิติโควิดสูงสุดในรอบ 4 เดือน กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 โอมิครอนรายแรก อินเดีย ยอดป่วยโควิด 19 พุ่ง 5 เท่า หลังปีใหม่ จีน ปูพรมตรวจหาเทียนจิน 14 ล้านคน หลังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นกว่า 20 คน สวีเดน เจ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ทรงมีผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นบวก สหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ฝรั่งเศส ปชช.กว่า 105,000 คน ประท้วงต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายสั่งห้ามคนที่ไม่ฉีดวัคซีนใช้บริการสาธารณะ

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การรับมือกับสถานการณ์การระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, thejournalistclub, nationtv.)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. มอบ สปสช. เพิ่มจุดตรวจโควิด 19 เชิงรุก ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1-21 ม.ค.2565 ตั้งเป้าวันละ 1,000 คน โดยประสานคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นผู้ตรวจ ด้วยชุดตรวจ ATK แบบใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ทราบผลภายใน 30 นาที หากพบผลบวก จะเข้าสู่กระบวนการรักษาระบบ HI หรือ CI หากมีอาการมากขึ้นจะให้รักษาที่รพ.สนามไปจนถึง รพ.ทั่วไปที่มีเครื่องมือพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. สั่งการให้กรมการแพทย์ รับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งคาดว่าจะระบาดในเด็กมาก ขณะนี้ประสานกทม.ให้จัดทำเตียง CI สำหรับเด็กและครอบครัวไว้ 6 โชน โชนละ 1 แห่ง แห่งละอย่างน้อย 50 เตียง พร้อมมอบ รพ.เด็กเผยแพร่วิธีการเตรียมยาน้ำพาราเซตามอลสำหรับเด็กผ่านยูทูบ ของสถาบันเด็กฯ และกรมการแพทย์ ร่วมกับ รร.แพทย์ สำนักการแพทย์ กทม. รพ.เอกชน จัดระบบให้ปรึกษาการดำเนินการ HI และ CI จัดตั้ง CI สำหรับแรงงานต่างด้าว เริ่มจากหนึ่งโชน ถ้ามีความจำเป็นจะขยายไปโชนละ 1 แห่ง แห่งละประมาณ 100 เตียง ทั้งนี้ พบการติดเชื้อโควิด 19 สูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียว จึงยังไม่มีคำแนะนำเปิดสถานแรกรับดูแลผู้ติดเชื้อคล้ายกับ รพ.บุษราคัม โดยปลัด สธ. พร้อมอธิบดีทุกกรมในสังกัด สธ. จะแถลงข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 และการเข้าสู่ระบบรักษา

- นพ.อดิศักดิ์ ภัตดาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ เผย สามารถดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เด็กทุกกลุ่มอาการ โดยกลุ่มสีเขียวให้รักษาตัวที่บ้าน HI และเตียง CI ส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงรับไว้รักษาในสถาบันฯ และเตรียมการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก 5-11 ปี หากตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK พบผลบวก โทร.1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ topnews

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยคำแนะนำสำหรับประชาชนที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ แต่ผลตรวจ ATK ครั้งแรกเป็นลบ หากอาการไม่มาก ขอให้ตรวจซ้ำภายใน 3 วัน กินยาฟ้าทะลายโจร น้ำอุ่นผสมมะนาวน้ำผึ้ง หากอาการมากขึ้น หรือกลุ่มเสียง 608 ให้รีบไป รพ. เพื่อตรวจ RT-PCR อีกครั้ง ยืนยันการที่ตรวจ ATK ไม่พบในวันแรกๆ ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะเชื้อโอมิครอนหลบหลีกน้ำยาตรวจได้ และย้ำการตรวจ ATK ไม่มีแบบที่ตรวจหาเฉพาะสายพันธุ์ เพราะเป็นการตรวจพบโควิด 19 ด้วยแอนติเจนของไวรัส ไม่ใช่ตรวจด้วยพันธุกรรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, plewseengern)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯและรมว.กท. กำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ยืนยันรัฐบาลเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งระบบการรับแจ้งเหตุ การคัดกรอง/คัดแยกผู้ป่วย การรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เตรียมความพร้อม รพ.หลัก รพ.สนาม และ CI/ HI/ Hospital ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนต้องป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด ทดสอบตนเองด้วย ATK เมื่อเดินทางไปสถานที่เสี่ยงหรือเมื่อมีอาการป่วย ที่สำคัญต้องฉีดวัคซีนตามที่หน่วยงานสาธารณสุขแนะนำให้ ส่วนการลงทะเบียน Test and Go ได้พิจารณาให้ระงับการลงทะเบียนออกไปก่อน โดยจะประเมิน

สถานการณ์อีกครั้ง สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรแล้วสามารถเดินทางได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่ มาตรการกำหนดและตามวันเวลาที่ขออนุมัติจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, INN)

-นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. เผยได้ซักซ้อมการรับผู้ป่วยโควิดเข้าระบบการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วย มีเป้าหมายให้ เข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชม. โดยจะทำการจับคู่ดูแลกับคลินิกอบอุ่นหรือสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วย ซึ่งจนท.จะติดต่อกับผู้ติดเชื้อ เพื่อประเมินอาการเบื้องต้น หากอาการไม่รุนแรงรักษาตัวสถานที่แยกกัก HI กรณีที่มีอาการเปลี่ยนแปลงจะนำส่งศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อภายในอีก 12 ชม. ถัดไป หรือส่ง รพ.สนาม หรือ รพ.ตามระดับความรุนแรงของอาการ และได้จัดเตรียมศูนย์พักคอย คนต่างด้าวไว้รองรับเช่นกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)

-นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0230/ว 158 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 ถึงปลัด กทม. และ ผวจ.ทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรรมว.กท. ฉบับที่ 41 ซึ่งมีผลในวันที่ 9 ม.ค. 2565 ออก 9 มาตรการ ยกระดับคุมโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ )

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สตช. เผย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. (มค.) กำกับดูแลการปฏิบัติของทุกหน่วย ให้ประสานการทำงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงาน สช. ในพื้นที่ สร้างการรับรู้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ตามแนวทางของ ศบค. และคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงออกตรวจสอบ กวดขัน สถานประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่อย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 41) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.65 เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์)

-พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เผย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้ หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมของรพ., สถานพยาบาล และรพ.สนามเพื่อรองรับการแพร่ระบาด ทั้งนี้ รพ. สนามของกองทัพเรือ ทั้ง 3 พื้นที่ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและกำกับดูแลของหน่วยงาน สช.จังหวัดในแต่ละพื้นที่ พร้อมให้ การสนับสนุน สช.จังหวัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ม.ค.65 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-พระมงคลวรวิหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ในฐานะเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. เผย สปสช. ได้มีหนังสือถึง สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. ขอความเมตตาคณะสงฆ์เตรียม ความพร้อมรองรับการระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ทั้งนี้ มส. เตรียมพร้อม 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ใช้พื้นที่ของวัดเป็น Community Isolation ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.วัดเป็นศูนย์ประสานงานสนับสนุน Home Isolation เพื่อให้พระสงฆ์หรือประชาชนที่ป่วยโควิด 19 ในชุมชน เข้าถึงการรักษาได้ทันทั่วถึง.

## 2. สายพันธุ์โอมิครอน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยการคาดการณ์สถานการณ์โรคโควิด 19 เป็นไปตามกราฟที่แสดงใน ฉากทัศน์ว่าหลังปีใหม่จะมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น ต้องติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อในสัปดาห์หน้า สช.จะแถลงรายงานสถานการณ์ และชี้แจงแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้ออีกครั้ง จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันไม่ถือว่าหนักหรือรุนแรงกว่าครั้งการแพร่ ระบาดของเชื้อเดลต้า ย้ำว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนอาการไม่หนัก สามารถใช้การรักษา HI เพื่อให้บุคลากร สช. ทีมเฝ้าระวังรักษาผู้ป่วย ที่มีอาการได้เต็มที่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thebangkokinsight)

-เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ระบุผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนมากกว่าครึ่ง ไม่มีอาการ ทั้งนี้ โอมิครอน 100 รายแรก ไม่มีอาการ 59 ราย มีอาการ 41 ราย ซึ่งอาการที่พบบ่อย ไอ 54% เจ็บคอ 37% มีไข้ 29% ปวดกล้ามเนื้อ 15% มีน้ำมูก 12% ปวดศีรษะ 10% หายใจลำบาก 5% และไต่กลืนลดลง 2%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, tnnthailand, springnews)

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ.สช. วุฒิสภา โพสต์ ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าว กระโดด ตามสถิติของประเทศตะวันตก คือ เพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 3 วัน แนะนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงน้อยควรรักษาใน รพ.สนาม และการแยกกักที่บ้าน เพราะจะทำให้จำนวนเตียงใน รพ.หลัก มีไม่เพียงพอที่จะรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง – มากในอนาคต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว เผย การคำนวณรูปแบบการระบาดในอังกฤษ แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย พบเชื้อใช้เวลา 4 วันเพิ่มเป็นเท่าตัว และลดลงเป็น 3 วัน วันครึ่ง กระทั่งเหลือวันเดียว คาดเดาอาจ

18 ม.ค.นี้ อาจเป็นจุดที่โรคจะเพิ่มทวีคูณในไทย ชี้อยู่พอมีเวลาตั้งรับ มีการสื่อสารให้เข้าใจกัน ระบบการกักตัวที่บ้านเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด แนะนำ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับ ปชช.ในการดูแลตัวเอง เป็นโอกาสดีที่คนจะหันมาดูแลตัวเองแทนการพึ่งระบบโรงพยาบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ แนวหน้า

-รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์แสดงความคิดเห็นว่า ถ้ารักและแค้นคนใกล้ชิด ป้องกันตัวให้ดี หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ และตรวจคัดกรองเป็นระยะหลังจากสัมผัสความเสี่ยงมาอย่างน้อยในระยะหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น Omicron ระยะฟักตัวเฉลี่ย 3 วัน Delta ระยะฟักตัวเฉลี่ย 4 วัน

### 3.สายพันธุ์เดลต้าครอน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, tnnthailand, Isaranews)

-นายมิเคลิส แอสติแพนเทิลส์ รศ.สช.ไซปรัส เผย ทีมวิจัยของศ.ลีออนดีโอส คอสทริคิส หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล ม.ไซปรัส พบโคโรนาสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนในไซปรัส เรียกว่า เดลต้าครอน เนื่องจากมียื่นเด่นแบบโอมิครอนภายในจีโนมเดลต้า ในไซปรัสติดเชื้อแล้ว 25 ราย แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่น่าวิตกกังวลในขณะนี้

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ.สธ. วุฒิสภา แนะนำรอฟังความชัดเจนและการยืนยันจากหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือ WHO ออกมารับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยไทยยังไม่มีข้อมูลหรือรายงานอย่างเป็นทางการของสายพันธุ์เดลต้าครอน ย้ำกรมวิทย์ฯ มีการติดตามข้อมูลจากทั่วโลกตลอดเวลา ขอให้ทุกคนใจเย็นไม่อย่าให้ตื่นตระหนกเกินไป

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. โพสต์ระบุ ไวรัสเดลต้าครอน ถ้ามีจริงต้องแยกเชื้อออกมา เพิ่มปริมาณได้ และต้องถอดรหัสออกมาได้ชัดเจน การได้ข้อมูลจากผู้ป่วยมาโดยตรงแล้วรีบถอดรหัส จะเกิดโอกาสสูงมากที่จะเกิดการปนเปื้อนของ RNA ของไวรัสทั้งเดลต้าและโอมิครอนที่อยู่ในแล็บ การขึ้นพาดหัวข่าวรีบเร่งบอกสื่อ ทั้งที่ยังไม่วิเคราะห์ผลให้ถี่ถ้วนก่อน อาจจะทำให้สาธารณะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

### 4.ชุดตรวจ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เผย กรณีการโฆษณาชุดตรวจ ATK ที่ระบุว่าตรวจหาสายพันธุ์โอมิครอนได้ ทั้งนี้ ชุดตรวจATK เป็นการคัดกรองเบื้องต้น การรับรองจาก ออย.จะประเมินเรื่องความไวที่ร้อยละ 90 และความจำเพาะร้อยละ 98 และเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส Sars-cov2 ไม่ได้ระบุสายพันธุ์ ขณะนี้ มีหลายบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำเข้าชุดตรวจ ATK ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเรื่องประสิทธิภาพการตรวจเชื้อโอมิครอน และยังไม่มียุทธศาสตร์ไหนมีข้อมูลชัดเจน ไม่นอนุญาตให้นำไปโฆษณา แต่เน้นสร้างความเข้าใจให้กับปชช. โดยระบุว่า ตรวจหาโควิด 19 ได้ หรือชุดตรวจได้รับรองจาก ออย. เท่านั้น ที่สามารถทำได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (topnews)

-ประชาชนแห่ซื้อชุดตรวจ ATK ทั้งแบบตรวจทางจมูกและน้ำลาย เพราะยอดของผู้ติดเชื้อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น การสั่งซื้อและนำเข้าตอนนี้ ชุดตรวจ ATK ยังคงมากพอ คาดว่าไม่ขาดแคลนเหมือนปีก่อน การจำหน่ายในตลาดออนไลน์ พบว่า เว็บไซต์จัดจำหน่ายชุดตรวจ ATK หลักๆ อาทิ องค์การเภสัชกรรม มีการประกาศแจ้งสินค้าหมดชั่วคราว รวมถึงร้านค้าออนไลน์พบว่า สินค้าขาดตลาดกว่า 30% ซึ่งร้านค้ายังจัดจำหน่ายในราคาปกติ ไม่มีการขึ้นราคา

### 5.เด็กป่วยโควิด หารักษา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก sondhitalk, mcot, workpointtoday, ch7, thestandard, js100, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แจง กรณีข่าวครอบครัวของเด็กป่วยโรคโควิด 19 วัย 4 เดือน หารักษา ขณะนี้กรมการแพทย์ โดย รพ.เด็ก ได้ประสานรับเด็กเข้ารับรักษาตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว

### 6.แห่ walk in ฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, newtv)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง และผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจง กรณีภาพความหนาแน่นของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฯ ด้านหน้าสถานีกลางบางซื่อมีความหนาแน่น เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เนื่องจาก ปชช.เข้าใจว่าเปิดรับลงทะเบียน ณ จุดฉีด จึงมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้ชี้แจงว่าเป็นระบบนัดล่วงหน้าเท่านั้น ทำให้ ปชช.เข้าใจ ไม่ได้ walk in เข้ามาแล้ว มีเฉพาะผู้ที่มีนัดหมาย จึงทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปได้อย่างสะดวก จัดบริการได้อย่างรวดเร็ว รวมใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงเท่านั้น

### 7.หญิงท้องยังกังวลรับวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผย การฉีดวัคซีนที่ป้องกันโควิด 19 ในสตรีตั้งครรภ์ ฉีดเข็มที่ 1 ไป

| ประเด็นข่าว  | หมายเหตุ |
|--|----------|
| <p>1 แสกว่าคน จากเป้าหมายตั้งไว้ราว 3 แสนคน เข็มที่ 2 ฉีด 8 หมื่นกว่าคน เข็มกระตุ้นจะเป็นหลังคลอด ประมาณ 4.2 พันคน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางสธ. โดยพบว่าสตรีตั้งครรภ์ 2 ใน 3 ที่ตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีน เนื่องจากกังวลจะมีผลต่อทารกในครรภ์ ขอให้เชื่อมั่นวัคซีนทุกตัวมีความปลอดภัย สามารถฉีดได้ที่คลินิกหรือสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ได้ทันที ปัจจุบัน สตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อมากกว่า 6 พันราย เพราะรับวัคซีนไม่ครบโดส และไม่รับวัคซีน เสียชีวิต 104 ราย เกือบทั้งหมดไม่ฉีดวัคซีน</p> <p><b>8.สถานการณ์ต่างจังหวัด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, ch7)</p> <p>-นครพนม เจอคลัสเตอร์หมอลำติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 60 ราย เสียสูงกว่า 200 ราย สั่งปิด 3 หมู่บ้านคุมการระบาด / ชลบุรี ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 921 คน พบการระบาดสายพันธุ์โอมิครอนในเขตเมืองพัทยา อ.บางละมุง และ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ด้านเมืองพัทยาขยาย Hospitel เพิ่ม 700 เตียง รับผู้ติดเชื้อกักตัวสูงต่อเนื่อง/ เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 209 ราย ไม่นับรวม ATK ผลบวก 685 ราย พบ 15 คลัสเตอร์ ร้านเหล้าอดยังขยับขึ้นต่อเนื่อง ส่วน ปชช.ได้รับวัคซีนกว่า 90% / บึงกาฬ พบติดโอมิครอนเพิ่มอีก 2 ราย / ขอนแก่น เปิด 10 สายด่วนรับมือโอมิครอน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาทันที พร้อมสั่งห้าม ชรก.เดินทางออกนอกพื้นที่ เปิด รพ.สนามเพิ่ม 3 แห่ง/ ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 33 ราย ยังไม่กระทบกับการเรียนแบบ On-site/ ศรีสะเกษ ผวจ.สั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด / ประจวบคีรีขันธ์ สั่งห้ามดื่มในร้านอาหาร เริ่มที่หัวหิน 3 ทุ่ม - 6 โมงเช้าสกัดโอมิครอน / ตราน วิฤติโควิดโอมิครอนพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย ปิดอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง-งตทุกกิจกรรม/ กาสินธุ์ เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน 3 ล้านรายโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน</p> <p><b>9.เตรียมเสนอเปิดอภิปราย การบริหารจัดการโควิดล้มเหลว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ)</p> <p>-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรค พท. แฉผลการระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ถือเป็นรอบที่ 5 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรับรู้และอยู่กับสถานการณ์โควิดมาตั้งแต่ปี 63 แต่การแก้ปัญหาที่ทั้งความล่าช้า และสับสน เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง โควิดรอบนี้คล้ายกับรอบที่ 3 ที่ระบาดจากสถานบันเทิงแล้วกระจายออกไป ทำให้เห็นว่า ระบบ สธ. ล้มเหลว ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ รัฐบาลรับมือไม่ไหว สิ่งที่น่ากลัวคือ คนไทยส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนเงินซึ่งสามารถป้องกันโอมิครอนได้ต่ำมาก โอกาสที่ไทยจะติดเชื้ออย่างรวดเร็วจึงสูงมาก เตรียมเสนอให้พรรค พท. เปิดอภิปรายตามมาตรา 152 เรื่อง การบริหารจัดการโควิดที่ล้มเหลวของนายกฯ ในสัปดาห์หน้า</p> |          |
| <p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, พิมพ์ไทย)</p> <p>-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รว.ศธ. เผย ห่วงเด็กทุกคนถึงแม้ช่วงวัย 5-11 ปี เพิ่งมีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้ เด็กส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างครอบคลุม พร้อมจัดงานเสวนา โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน ประเด็นนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ (5 on) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด On site ของทุกโรงเรียนอย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือของ ศธ. กับ สธ.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, newstv)</p> <p>-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์แสดงความเห็นว่า รัฐบาลไทยต้องเตรียมความพร้อม ในการดูแลชีวิต สุขภาพ และเศรษฐกิจของประชาชน ต้องไม่ทำผิดพลาดซ้ำรอยเดิม นะะ 4 เรื่อง ที่ต้องเร่งทำ คือ1.ทำ Guide Line ในการดูแลตนเองให้ประชาชนได้รับทราบ 2.ต้องให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจ ATK และ RT-PCR ได้ง่ายและทั่วถึงให้มากที่สุด 3.เร่งฉีดวัคซีนให้คนไทยทุกคน 4.เร่งเตรียมระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-น.ส.นันทริยา หวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายการเมือง ชี้แจงกรณี เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจพบติดโควิด 19 จำนวน 2 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 4 ราย สำนักโฆษก ได้สั่งกักตัวและตรวจ ATK ทุกวัน เนื่องจากทั้ง 4 ราย ไม่มีอาการ และตรวจผลเป็นลบ สำหรับคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยงแต่อย่างใด</p>  |          |
| <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ</b>   |          |
| <p><b>สุขภาพช่องปากเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., bangkokbiznews, changmainews, mcot)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ไปโรงเรียน จึงทำให้ขณะเรียนหนังสือที่บ้านเด็กสามารถกินขนม เครื่องดื่มรสหวานได้ตลอดเวลา หากเด็กยังกินขนมบ่อยมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน และแปรงฟันไม่สะอาด หรือมีพฤติกรรมแปรงฟันลดลง จะเกิดปัญหาฟันผุจากกระยะเริ่มต้นที่เป็นเพียงเล็กน้อยก็จะลุกลามจนผู้เป็นรูได้ ทั้งนี้ขอให้ 1.เลือกขนมที่เป็นขนมที่หวานน้อย ไม่เหนียวติดฟัน และควรดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด 2.ลดความถี่ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน กินขนมแล้วต้องแปรงฟัน 3.แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 4.ตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน และตรวจฟันสม่ำเสมอ หากพบผิดปกติให้ไปพบทันตแพทย์</p>  |          |

| ประเด็นข่าว  | หมายเหตุ |
|--|----------|
| <p><b>แนะนำทำงานที่บ้านให้ปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำทำงานที่บ้านให้ปลอดภัย โฉลกเสี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลีกับเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ เว้นระยะห่างต่อกัน หมั่นล้างมือ และถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการเสี่ยงให้ทดสอบด้วย ATK ไม่ใช่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน โต๊ะทำงานที่บ้านควรอยู่ในบริเวณที่โปร่งโล่ง หมั่นทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัย อุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน ห้องน้ำแยก ที่นั่งหากอนามัยที่ใช้แล้วมัดถุงให้เรียบร้อย ซักหน้ากากผ้าทุกวันและตากแดดให้แห้ง พร้อมทั้งกินอาหารมีประโยชน์ครบหมู่หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสม</p> |          |
| <p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>- พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวถึงงานวิจัยจาก ม. Rochester สหรัฐอเมริกา ที่รายงานความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับสถานะสมองล้า โดยพบว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดสถานะสมองล้า คือมีปัญหาในการจดจำ จดจำ หรือตัดสินใจ มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของสมองระดับสูง ซึ่งหมายความว่าวัยรุ่นอาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดจากนิโคติน แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะพบสารอันตรายบางอย่างน้อยกว่าที่พบในบุหรี่ แต่นิโคตินยังคงมีปริมาณที่เท่ากันหรืออาจมากกว่า</p>                      |          |